

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๒๕๑๒๑



กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕

ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะที่ ๑ เป็นการชั่วคราว

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๒๕๘๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๘ มาตรการ พร้อมแบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบโอนจัดสรรงบประมาณ เลขที่ส่งออก ๓๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศ ฉบับที่ ๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัจจุบันนโยบายดังกล่าวยังคงเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข มีเป้าประสงค์กลไกการรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งปัญหาการค้ามนุษย์เป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนที่มีผลกระทบต่อระดับชาติ และยังเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขเพื่อบรรเทาภัยจากการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปในสังคม โดยกรมการปกครองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการกิจการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ดังกล่าวแล้ว นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับอำเภอ ตามแนวทาง ๘ มาตรการอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เอาใจใส่และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเป็นกรณีพิเศษ

๒. ให้จังหวัดดำเนินการและแจ้งอำเภอจัดชุดปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยดำเนินการป้องกันพื้นที่ตลอดแนวชายแดน เส้นทางเข้ามาในพื้นที่ขึ้นใน ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือตั้งจุดตรวจจุดสกัด โดยในระดับจังหวัดให้ดำเนินการอย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน และในระดับอำเภอให้ดำเนินการอย่างน้อย ๒ ครั้ง/เดือน หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการจับกุมปราบปรามตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ ให้จังหวัด

/รายงาน...

รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ (แบบ คม. ๑ และแบบ คม.๓ (ถ้ามี)) และเพื่อให้มีผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ครบ ๑๒ เดือน ขอให้เริ่มต้นรายงานผลการดำเนินการครั้งแรกในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรายงานให้กรมการปกครองทราบทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ทางโทรสาร หมายเลข ๐๒-๓๕๖-๙๕๕๔

๓. กรมการปกครองได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ ในการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน โดยโอนจัดสรรเบื้องต้น (งวดแรก) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ (๑) ระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดกรณีการค้ามนุษย์สูง จำนวน ๕๒ จังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดละ ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) และจังหวัดทั่วไป จำนวน ๒๔ จังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดละ ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) (๒) ระดับอำเภอ ได้แก่ อำเภอที่มีความเสี่ยงในการเกิดกรณีการค้ามนุษย์สูง จำนวน ๒๗๓ อำเภอ ได้รับจัดสรรงบประมาณอำเภอละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และอำเภอทั่วไป จำนวน ๖๐๕ อำเภอ ได้รับจัดสรรงบประมาณอำเภอละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยขอให้ ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ เบิกจ่ายงบประมาณภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ประหยัด โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(อาหิตย์ บุญญะโสภิต)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักงานสอบสวนและนิติการ  
ส่วนการสอบสวนคดีอาญา  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๕๔



แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๘ มาตรการ

มาตรการ	รายละเอียด
๑. มาตรการป้องกัน	<p>๑.๑ ให้จังหวัดรณรงค์ผ่านกลไกของรัฐทุกประเภท รวมทั้งสถานประกอบการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว</p> <p>๑.๒ เสริมสร้างจิตสำนึก และกลไกเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชนและสถานประกอบการทุกประเภท</p>
๒. มาตรการสกัดกั้น	<p>๒.๑ ให้จังหวัดกำหนดมาตรการป้องกันบริเวณแนวชายแดนและเส้นทางเดินทางเข้าพื้นที่ชั้นในโดยจัดตั้งด่านตามเส้นทางต่าง ๆ ที่คาดว่าขบวนการผู้นำพา ผู้หลบหนีเข้าเมืองจะใช้เป็นเส้นทางลำเลียงคนหลบหนีเข้าเมืองส่งไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสกัดกั้น การเดินทางเข้าออกบริเวณช่องทางธรรมชาติทั้งทางบก ทางน้ำและทางทะเล</p> <p>๒.๒ กำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านหรือจุดตรวจ จุดสกัดทุกผลัดให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังเพื่อสกัดกั้น การลำเลียงคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งพิจารณาจัดตั้งด่าน ให้ครอบคลุมทั้งเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรองด้วย</p> <p>๒.๓ ให้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการระดับตำบล อันประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดำเนินการสำรวจผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ในพื้นที่และจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p>
๓. มาตรการปราบปราม	<p>๓.๑ ให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยฝ่ายปกครองประจำจังหวัด ดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาดเพื่อให้ไม่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายถูกนำมาค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ แรงงานประมง แรงงานในโรงงาน สถานประกอบการและแรงงานภาคการเกษตร ไม่มีการค้ามนุษย์รูปแบบการค้าประเวณีเด็กและการบังคับค้าประเวณีในสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะและไม่มีการนำคนมาขอทาน</p> <p>๓.๒ พิจารณาใช้มาตรการทุกด้านในการสืบสวน สอบสวนขยายผลถึงตัวการผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการนำพาที่แท้จริงและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งให้ขยายผลต่อเนื่องไปยังวัตถุประสงค์ที่ใช้กระทำความผิด อาทิ รถยนต์ เป็นต้น โดยสืบสวนจนถึงต้นทาง และให้ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๓ กรณีที่มีการจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ให้จังหวัดประสานไปยังพนักงานสอบสวนให้คัดค้านการขอประกันตัวผู้ต้องหาทุกกรณี</p> <p>๓.๔ ให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่</p> <p>๓.๕ กรณีมีการจับกุมดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้จังหวัดติดตามผลการดำเนินคดีและรายงานความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยทราบจนกว่าคดีจะถึงที่สุด</p>

<p>๔. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเข้าถึงเครือข่ายค้ำมนุษย์ในพื้นที่</p>	<p>๔.๑ ให้จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในทางลับเพื่อสืบสวน จับกุม ดำเนินคดี และขยายผลการดำเนินการคดีไปสู่ตัวการ นายทุน เครือข่ายขบวนการค้ำมนุษย์ รวมทั้งประสานการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์ เช่น มาตรการด้านภาษี มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น</p> <p>๔.๒ ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบเครือข่ายขบวนการค้ำมนุษย์ในพื้นที่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น</p> <p>๔.๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบสวนหาข่าวตามข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสอย่างจริงจังทุกกรณี</p>
<p>๕. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจ้งข้อมูลข่าวการค้ำมนุษย์</p>	<p>๕.๑ พัฒนากลไกการรับแจ้งข้อมูล / เบาะแสการกระทำความผิดผ่านเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ โดนจัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเพื่อรับแจ้งความเดือดร้อน / เบาะแสจากประชาชน</p> <p>๕.๒ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำตำบล หมู่บ้าน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p> <p>๕.๓ พัฒนากลไกความร่วมมือในการเฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแสจากองค์กรอาสาสมัครภาคเอกชนในพื้นที่ (NGO) รวมทั้งและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่</p>
<p>๖. มาตรการช่วยเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์</p>	<p>๖.๑ กรณีพบว่าผู้ใดเป็นเหยื่อจากการค้ำมนุษย์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง อนุญาตให้ผู้เสียหายพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีกับขบวนการค้ำมนุษย์</p> <p>๖.๒ สนับสนุนให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองพยาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองพยาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๖.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสถานที่คุ้มครอง / พักพิงผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์ตามมาตรฐานสากล</p> <p>๖.๔ สนับสนุนให้มีการบริการล่ามเพื่อการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์</p>
<p>๗. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ</p>	<p>๗.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์</p> <p>๗.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด / นายอำเภอบูรณาการและประสานการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กับทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมมือกันทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม</p>



	<p>๗.๓ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานใดเข้าไปส่วนเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากขบวนการการค้ามนุษย์ ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบและลงโทษทางวินัยและใช้มาตรการทางการบริหารอย่างเด็ดขาดโดยทันที หากพบว่าผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยให้ถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาด้วย</p>
<p>๘. มาตรการด้านประชาสัมพันธ์</p>	<p>๘.๑ การรายงานผลการดำเนินงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีการจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการของประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ</p> <p>๘.๒ การรณรงค์การแก้ปัญหการค้ามนุษย์ โดยให้หน่วยงานองค์กร ทุกภาคส่วนได้ร่วมพลังแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนเกิดจิตสำนึกในการร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันและแก้ไขปัญหการค้ามนุษย์</p> <p>๘.๓ การประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจ และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ รวมถึงผลงานที่แสดงความพยายามและความตั้งใจจริงของประเทศไทย ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อต่างๆ รวมทั้งประชาคมโลก</p>

แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานประจำเดือน.....

จังหวัด.....

แบบ คม. ๑

จังหวัด	๑. มาตรการป้องกัน	๒. มาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นที่		๓. มาตรการปราบปราม	๔. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเข้าถึงเครือข่ายค้ามนุษย์ในพื้นที่	๕. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารการค้ามนุษย์		๖. มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	๗. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	๘. มาตรการประชาสัมพันธ์
		การตั้งจุดตรวจจุดสกัด (จำนวนครั้งที่ออกตรวจ)	การตรวจสถานประกอบการ/สถานบริการ (จำนวนครั้งที่ออกตรวจ)			รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ (จำนวนเรื่องร้องเรียน)	เฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแสจากองค์กรเอกชน NGOs หรือหน่วยงานอื่นๆ (จำนวนการแจ้งเบาะแส)			
	การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ (จำนวนกิจกรรมและโครงการ)	การตั้งจุดตรวจจุดสกัด (จำนวนครั้งที่ออกตรวจ)	การตรวจสถานประกอบการ/สถานบริการ (จำนวนครั้งที่ออกตรวจ)	จับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ (จำนวนผู้กระทำความผิด)	ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งร้องเรียน/ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จำนวนเรื่องดำเนินการ)	รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ (จำนวนเรื่องร้องเรียน)	เฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแสจากองค์กรเอกชน NGOs หรือหน่วยงานอื่นๆ (จำนวนการแจ้งเบาะแส)	การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ)	จังหวัด/อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวนครั้งที่บูรณาการร่วมกัน)	การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ (จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการประชาสัมพันธ์หรือการรณรงค์ / ครั้ง)
จ.										...คน/...ครั้ง
อ.										
อ.										
อ.										
รวม										

ผู้รายงาน.....

ปลัดจังหวัด

- หมายเหตุ : ๑. จังหวัดรายงานตามแบบ คม. ๑ และตามแบบ คม. ๓ (ถ้ามี) ให้กรมการปกครองทราบทุกเดือน ทางโทรสาร หมายเลข ๐๒-๓๕๖-๙๕๕๔ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ากลุ่มรายงานผล ทางแอปพลิเคชัน ไลน์ ชื่อกลุ่ม “ทปค.จ. รายงานค้ามนุษย์ (สสอ. สน.สก. กรมการปกครอง)”
๒. การรายงานผลการดำเนินการมาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นที่ตามข้อ ๒ และมาตรการปราบปรามตาม ข้อ ๓ (ถ้ามี) ขอให้ลงรายละเอียดในแบบ คม. ๑/๑ และ คม. ๓ (ถ้ามี) ตามลำดับด้วย และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อรองรับการตรวจติดตามนิเทศงานของกรมการปกครอง





แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบ คม. ๒

รายงานประจำเดือน.....

อำเภอ.....จังหวัด.....

อำเภอ	๑. มาตรการป้องกัน	๒. มาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นที่		๓. มาตรการปราบปราม	๔. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเข้าถึงเครือข่ายค้ามนุษย์ในพื้นที่	๕. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารการค้ามนุษย์		๖. มาตรการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	๗. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	๘. มาตรการประชาสัมพันธ์
		การตั้งจุดตรวจจุดสกัด (จำนวนครั้งที่ออกตรวจ)	การตรวจสถานประกอบการ/สถานบริการ (จำนวนครั้งที่ออกตรวจ)			รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ (จำนวนเรื่องร้องเรียน)	เฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแสจากองค์กรเอกชนNGOs หรือหน่วยงานอื่นๆ (จำนวนการแจ้งเบาะแส)			
	การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ (จำนวนกิจกรรมและโครงการ)			จับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ (จำนวนผู้กระทำความผิด)	ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งร้องเรียน/ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จำนวนเรื่องที่ดำเนินการ)					
อ.										...คน/...ครั้ง

ผู้รายงาน.....

นายอำเภอ

หมายเหตุ : ๑. อำเภอรายงานตามแบบ คม. ๒ และตามแบบ คม. ๓ (ถ้ามี) ให้จังหวัดทราบทุกเดือน

๒. การรายงานผลการดำเนินการมาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นที่ตามข้อ ๒ และมาตรการปราบปรามตาม ข้อ ๓ (ถ้ามี) ขอให้ลงรายละเอียดในแบบ คม. ๒/๑ และ คม. ๓ (ถ้ามี) ตามลำดับด้วย และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อรอรับการตรวจติดตามนิเทศงานของกรมการปกครอง

## มาตรการปราบปราม

(จับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์)

## ๑. ประเภทความผิดฐานค้ามนุษย์

- แสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี (ล่อลวง, หน่วงเหนี่ยวกักขัง, ใช้กำลังบังคับ ฯลฯ)
- แสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี (เด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี)
- บังคับใช้แรงงานหรือบริการ
- นำคนมาขอตาน
- อื่น ๆ .....

## ๒. ผู้ถูกจับ/ผู้ต้องหา/ผู้เสียหาย

- จับกุมผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำนวน.....ราย
- ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำนวน.....ราย
- ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน.....ราย

๓. ปจว. ชื่อ.....วันที่.....คดีอาญาเลขที่.....

## ๔. ขั้นตอนการดำเนินคดี

- อยู่ระหว่างการสอบสวน
- สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ความเห็นของ  
หัวหน้าพนักงานสอบสวน
- ๑) เห็นควรสั่งฟ้อง ..... ราย
- ๒) เห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ..... ราย
- ๓) เห็นควรงดการสอบสวน

๕. ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการพิจารณา วันที่ .....

- อยู่ระหว่างการพิจารณา
- พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ความเห็นของ  
พนักงานอัยการเจ้าของสำนวน
- ๑) สั่งฟ้อง ..... ราย
- ๒) สั่งไม่ฟ้อง ..... ราย
- ๓) งดการสอบสวน

๖. ฟ้องคดีต่อศาล วันที่ .....

- อยู่ระหว่างการพิจารณา
- พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ความเห็นของ  
ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน
- ๑) พิพากษาลงโทษ ..... ราย
- ๒) ยกฟ้อง ..... ราย

๗. ผลคดี.....

๘. การใช้อำนาจตามกฎหมายออกคำสั่งทางปกครองสั่งปิดสถานที่.....

หมายเหตุ : ๑. ให้จังหวัด/อำเภอ รายงานตามแบบ คม. ๓ (ถ้ามี) ให้กรมการปกครอง

๒. ให้จังหวัดติดตามอำเภอให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินคดีที่กระยะจนกว่าคดีจะถึงที่สุด



## คำอธิบาย

### แนวทางการรายงานผลตามแบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จังหวัดและอำเภอ ดำเนินการตามมาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นที่ และมาตรการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

#### ระดับจังหวัด

- มาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นที่ ให้ดำเนินการอย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
- มาตรการประชาสัมพันธ์ ให้ดำเนินการกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย ๕ คน/ครั้ง/เดือน  
(กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ, พนักงาน, เด็ก, สตรี, แรงงานต่างด้าว และบุคคลไร้สัญชาติ)
- ให้จังหวัดรายงานตามแบบ คม. ๑ และรายงานตามแบบ คม. ๓ (ถ้ามี) ให้กรมการปกครองทราบทุกเดือน
- ให้จังหวัดเก็บหลักฐาน แบบ คม. ๒ ของอำเภอทุกอำเภอ แบบ คม. ๑/๑ และแบบ คม. ๓ (ถ้ามี) ไว้เพื่อรอรับการตรวจติดตามนิเทศงานของกรมการปกครอง

#### ระดับอำเภอ

- มาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นที่ ให้ดำเนินการอย่างน้อย ๒ ครั้ง/เดือน
- มาตรการประชาสัมพันธ์ ให้ดำเนินการกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย ๑๐ คน/๒ ครั้ง/เดือน  
(กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ, พนักงาน, เด็ก, สตรี, แรงงานต่างด้าว และบุคคลไร้สัญชาติ)
- ให้อำเภอรายงานตามแบบ คม. ๒ และรายงานตามแบบ คม. ๓ (ถ้ามี) ให้จังหวัดทราบทุกเดือน
- ให้อำเภอเก็บหลักฐาน แบบ คม. ๒, แบบ คม. ๒/๑ และแบบ คม. ๓ (ถ้ามี) ไว้เพื่อรอรับการตรวจติดตามนิเทศงานของกรมการปกครอง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานผลตามแบบต่างๆและงบประมาณการโอนจัดสรร ให้ประสานเจ้าหน้าที่  
ผู้รับผิดชอบ

- นายมนตรี ตั้งชนชัย นิติกรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๙๐๑-๑๙๔๓
- นายศุภณัฐ ชินนิยมพาณิชย์ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๙๐๓-๕๖๗๓
- นางสาวสุรางคณา คงเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๑๖๓-๑๕๐๖

รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
		ค่าใช้จ่าย (เบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, พาหนะ)	ค่าวัสดุ	รวม
๑	สมุทรปราการ	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๑	เมืองสมุทรปราการ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒	บางบ่อ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓	บางพลี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔	พระประแดง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕	พระสมุทรเจดีย์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖	บางเสาธง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
				๑๑๓,๐๐๐
๒	นนทบุรี	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๗	เมืองนนทบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘	ไทรน้อย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๙	บางกรวย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๐	บางบัวทอง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๑	บางใหญ่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๒	ปากเกร็ด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
				๑๐๗,๐๐๐
๓	ปทุมธานี	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๑๓	เมืองปทุมธานี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๔	คลองหลวง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๕	ธัญบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๖	ลาดหลุมแก้ว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๗	ลำลูกกา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๘	สามโคก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๙	หนองเสือ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๑๐,๐๐๐
๔	พระนครศรีอยุธยา	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๒๐	เมืองพระนครศรีอยุธยา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๑	ท่าเรือ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๒	นครหลวง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๓	บางซ้าย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๔	บางไทร	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๕	บางบาล	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๖	บางปะหัน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๗	บางปะอิน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๘	บ้านแพรก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๙	ผักไห่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๐	ภาชี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๑	มหาราช	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๒	ลาดบัวหลวง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๓	วังน้อย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๔	เสนา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๕	อุทัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๘๕,๐๐๐



รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๕	อ่างทอง	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๓๖	เมืองอ่างทอง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๗	ไชโย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๘	ป่าโมก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๙	โพธิ์ทอง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๐	วิเศษชัยชาญ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๑	สามโก้	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๒	แสวงหา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๘๕,๐๐๐
๖	ลพบุรี	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๔๓	เมืองลพบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๔	โคกเจริญ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๕	โคกสำโรง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๖	ชัยบาดาล	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๗	ท่าม่วง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๘	ท่าหลวง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๙	บ้านหมี่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๐	พัฒนานิคม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๑	ลำสนธิ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๒	สระโบสถ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๓	หนองม่วง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๒๑,๐๐๐
๗	สิงห์บุรี	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๕๔	เมืองสิงห์บุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๕	ค่ายบางระจัน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๖	ท่าช้าง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๗	บางระจัน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๘	พรหมบุรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๙	อินทร์บุรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๗๖,๐๐๐
๘	ชัยนาท	๑๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๙,๐๐๐
๖๐	เมืองชัยนาท	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๑	เนินขาม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๒	มโนรม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๓	วัดสิงห์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๔	สรรคบุรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๕	สรรพยา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๖	หันคา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๗	หนองมะโมง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๙๔,๐๐๐
๙	สระบุรี	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๖๘	เมืองสระบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๙	แก่งคอย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๐	เฉลิมพระเกียรติ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๑	ดอนพุด	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๒	บ้านหมอ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๓	พระพุทธบาท	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๔	มวกเหล็ก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐

รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ					
ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒					
โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง					
ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ตัวจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)			
๗๕	วังม่วน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		๙,๐๐๐
๗๖	วิหารแดง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		๙,๐๐๐
๗๗	เสาไห้	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		๙,๐๐๐
๗๘	หนองแค	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๗๙	หนองแขง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		๙,๐๐๐
๘๐	หนองโดน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		๙,๐๐๐
					๑๕๘,๐๐๐
๑๐	ชลบุรี	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐		๒๓,๐๐๐
๘๑	เมืองชลบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๘๒	เกาะสีชัง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๘๓	บ่อทอง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		๙,๐๐๐
๘๔	บางละมุง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๘๕	บ้านบึง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๘๖	พานทอง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๘๗	พนัสนิคม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๘๘	ศรีราชา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๘๙	สัตหีบ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๙๐	หนองใหญ่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๙๑	เกาะจันทร์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		๙,๐๐๐
					๑๗๖,๐๐๐
๑๑	ระยอง	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐		๒๓,๐๐๐
๙๒	เมืองระยอง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๙๓	แกลง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๙๔	บ้านค่าย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๙๕	บ้านฉาง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๙๖	ปลวกแดง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๙๗	วังจันทร์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		๙,๐๐๐
๙๘	เขาชะเมา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		๙,๐๐๐
๙๙	นิคมพัฒนา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		๙,๐๐๐
					๑๒๕,๐๐๐
๑๒	จันทบุรี	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐		๒๓,๐๐๐
๑๐๐	เมืองจันทบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๑๐๑	แก่งหางแมว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		๙,๐๐๐
๑๐๒	ขลุง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๑๐๓	ท่าใหม่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๑๐๔	นายายอาม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๑๐๕	โป่งน้ำร้อน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๑๐๖	มะขาม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		๙,๐๐๐
๑๐๗	สอยดาว	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๑๐๘	แหลมสิงห์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๑๐๙	เขาคิชฌกูฏ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		๙,๐๐๐
					๑๕๕,๐๐๐
๑๓	ตราด	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐		๒๓,๐๐๐
๑๑๐	เมืองตราด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๑๑๑	เกาะช้าง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๑๑๒	เขาสมิง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐		๙,๐๐๐
๑๑๓	คลองใหญ่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐
๑๑๔	บ่อไร่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑๕,๐๐๐



รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ตัวจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)			
๗๕	วังม่วน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๗๖	วิหารแดง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๗๗	เสาไห้	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๗๘	หนองแค	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๙	หนองแขง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๐	หนองโดน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
				๑๕๘,๐๐๐	
๑๐	ชลบุรี	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๘๑	เมืองชลบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๘๒	เกาะสีซัง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๘๓	บ่อทอง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๔	บางละมุง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๘๕	บ้านบึง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๘๖	พานทอง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๘๗	พนัสนิคม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๘๘	ศรีราชา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๘๙	สัตหีบ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๙๐	หนองใหญ่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๙๑	เกาะจันทร์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
				๑๗๖,๐๐๐	
๑๑	ระยอง	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๙๒	เมืองระยอง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๙๓	แกลง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๙๔	บ้านค่าย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๙๕	บ้านฉาง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๙๖	ปลวกแดง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๙๗	วังจันทร์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๙๘	เขาชะเมา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๙๙	นิคมพัฒนา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
				๑๒๕,๐๐๐	
๑๒	จันทบุรี	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๑๐๐	เมืองจันทบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๐๑	แก่งหางแมว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๑๐๒	ขลุง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๐๓	ท่าใหม่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๐๔	นายายอาม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๐๕	โป่งน้ำร้อน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๐๖	มะขาม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๑๐๗	สอยดาว	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๐๘	แหลมสิงห์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๐๙	เขาคิชฌกูฏ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
				๑๕๕,๐๐๐	
๑๓	ตราด	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๑๑๐	เมืองตราด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๑๑	เกาะช้าง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๑๒	เขาสมิง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๑๑๓	คลองใหญ่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๑๔	บ่อไร่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	

รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ  
 ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๑๑๕	แหลมฉบัง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๑๖	เกาะกูด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
				๑๒๒,๐๐๐
๑๑๔	ฉะเชิงเทรา	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๑๑๗	เมืองฉะเชิงเทรา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๑๘	บางคล้า	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๑๙	บางน้ำเปรี้ยว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๒๐	บางปะกง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๒๑	บ้านโพธิ์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๒๒	แปลงยาว	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๒๓	พนมสารคาม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๒๔	ราชสาส์น	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๒๕	สนามชัยเขต	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๒๖	ท่าตะเกียบ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๒๗	คลองเขื่อน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๕๒,๐๐๐
๑๕	ปราจีนบุรี	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๑๒๘	เมืองปราจีนบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๒๙	กบินทร์บุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๓๐	นาดี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๓๑	บ้านสร้าง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๓๒	ประจันตคาม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๓๓	ศรีมหาโพธิ์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๓๔	ศรีมโหสถ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๐๕,๐๐๐
๑๖	นครนายก	๑๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๑,๐๐๐
๑๓๕	เมืองนครนายก	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๓๖	บ้านนา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๓๗	ปากพลี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๓๘	องครักษ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๕๘,๐๐๐
๑๗	สระแก้ว	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๑๓๙	เมืองสระแก้ว	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๔๐	เขาฉกรรจ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๔๑	คลองหาด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๔๒	ตาพระยา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๔๓	วังน้ำเย็น	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๔๔	วัฒนานคร	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๔๕	อรัญประเทศ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๔๖	โคกสูง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๔๗	วังสมบูรณ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๓๕,๐๐๐
๑๘	นครราชสีมา	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๑๔๘	เมืองนครราชสีมา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๔๙	แก่งสนามนาง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๕๐	ขามทะเลสอ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๕๑	ขามสะแกแสง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๕๒	คง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐



รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๑๕๓	ครบุรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๕๔	จักราช	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๕๕	ชุมพวง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๕๖	โชคชัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๕๗	ด่านขุนทด	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๕๘	โนนแดง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๕๙	โนนไทย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๖๐	โนนสูง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๖๑	บัวใหญ่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๖๒	บ้านเหลื่อม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๖๓	ประทาย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๖๔	ปักธงชัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๖๕	ปากช่อง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๖๖	พิมาย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๖๗	วังน้ำเขียว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๖๘	สีคิ้ว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๖๙	สูงเนิน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๗๐	เสิงสาง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๗๑	ห้วยแถลง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๗๒	หนองบุญมาก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๗๓	เทพารักษ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๗๔	เมืองยาง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๗๕	พระทองคำ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๗๖	ลำทะเมนชัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๗๗	เฉลิมพระเกียรติ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๗๘	สีดา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๗๙	บัวลาย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๓๒๓,๐๐๐
๑๙	บุรีรัมย์	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๑๘๐	เมืองบุรีรัมย์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๘๑	กระสัง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๘๒	คูเมือง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๘๓	แคนดง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๘๔	เฉลิมพระเกียรติ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๘๕	ชำนิ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๘๖	นางรอง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๘๗	นาโพธิ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๘๘	โนนดินแดง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๘๙	โนนสุวรรณ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๙๐	บ้านกรวด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๙๑	บ้านด่าน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๙๒	บ้านใหม่ไชยพจน์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๙๓	ประโคนชัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๙๔	ปะคำ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๙๕	พลับพลาชัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๙๖	พุทไธสง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๙๗	ละหานทราย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๑๙๘	ลำปลายมาศ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐

รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ					
ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒					
โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง					
ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)			
๑๙๙	สตึก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๐๐	หนองกี่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๐๑	หนองหงส์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๐๒	ห้วยราช	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
					๒๔๒,๐๐๐
๒๐	สุรินทร์	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๒๐๓	เมืองสุรินทร์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๐๔	ชุมพลบุรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๐๕	ท่าตูม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๐๖	จอมพระ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๐๗	ปราสาท	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๐๘	กาบเชิง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๐๙	รัตนบุรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๑๐	สนม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๑๑	ศรีขรภูมิ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๑๒	สังขะ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๑๓	ลำโรงท่า	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๑๔	บัวเชด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๑๕	ลำดวน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๑๖	ศรีณรงค์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๑๗	พนมดงรัก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๑๘	เขวาสินรินทร์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๑๙	โนนารายณ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
					๒๐๐,๐๐๐
๒๑	ศรีสะเกษ	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๒๒๐	เมืองศรีสะเกษ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๒๑	กันทรลักษ์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๒๒	กันทรารมย์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๒๓	ขุขันธ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๒๔	ขุนหาญ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๒๕	น้ำเกลี้ยง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๒๖	โนนคูณ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๒๗	บึงบูรพ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๒๘	เบญจลักษ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๒๙	ปรางค์กู่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๓๐	พยุห์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๓๑	โพธิ์ศรีสุวรรณ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๓๒	ไพรบึง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๓๓	ภูสิงห์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๓๔	เมืองจันทร์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๓๕	ยางชุมน้อย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๓๖	ราชโกล	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๓๗	วังหิน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๓๘	ศรีรัตนะ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๓๙	ศีลาสาท	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๔๐	ห้วยทับทัน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๒๔๑	อุทุมพรพิสัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
					๒๔๕,๐๐๐



รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๒๒	อุบลราชธานี ✕	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๒๔๒	เมืองอุบลราชธานี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๔๓	กุดข้าวปุ้น	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๔๔	เขมราฐ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๔๕	เขื่องใน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๔๖	โขงเจียม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๔๗	ดอนมดแดง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๔๘	เดชอุดม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๔๙	ตระการพืชผล	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๕๐	ตาลชุม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๕๑	ทุ่งศรีอุดม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๕๒	น้ำขุ่น	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๕๓	นาจะหลวย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๕๔	นาตาล	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๕๕	นาเยีย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๕๖	น้ำยืน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๕๗	บุณฑริก	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๕๘	พิบูลมังสาหาร	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๕๙	โพธิ์ไทร	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๖๐	ม่วงสามสิบ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๖๑	วารินชำราบ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๖๒	ศรีเมืองใหม่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๖๓	สว่างวีระวงศ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๖๔	สำโรง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๖๕	สิรินธร	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๖๖	เหล่าเสือโก้ก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๓๑๔,๐๐๐
๒๓	ยโสธร	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๒๖๗	เมืองยโสธร	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๖๘	กุดชุม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๖๙	ค้อวัง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๗๐	คำเขื่อนแก้ว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๗๑	ทรายมูล	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๗๒	ไทยเจริญ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๗๓	ป่าดัว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๗๔	มหาชนะชัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๗๕	เลิงนกทา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๐๓,๐๐๐
๒๔	ชัยภูมิ	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๒๗๖	เมืองชัยภูมิ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๗๗	เกษตรสมบูรณ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๗๘	แก้งคร้อ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๗๙	คอนสวรรค์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๘๐	คอนสาร	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๘๑	จัตุรัส	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๘๒	ซับใหญ่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๘๓	เทพสถิต	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๘๔	เนินสง่า	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐

รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๒๘๕	บ้านเขว้า	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๘๖	บ้านแท่น	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๘๗	บ้านเนินจมนรงค์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๘๘	ภักดีชุมพล	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๘๙	ภูเขียว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๙๐	หนองบัวแดง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๙๑	หนองบัวระเหว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๖๖,๐๐๐
<b>๒๕</b>	<b>อำนาจเจริญ</b>	<b>๑๘,๐๐๐</b>	<b>๕,๐๐๐</b>	<b>๒๓,๐๐๐</b>
๒๙๒	เมืองอำนาจเจริญ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๙๓	ขามม่วน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๙๔	ปทุมราชวงศา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๙๕	พนา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๙๖	ลืออำนาจ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๙๗	เสนาคนิคม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๒๙๘	หัวตะพาน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๙๘,๐๐๐
<b>๒๖</b>	<b>บึงกาฬ</b>	<b>๑๘,๐๐๐</b>	<b>๕,๐๐๐</b>	<b>๒๓,๐๐๐</b>
๒๙๙	เมืองบึงกาฬ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๐๐	พรเจริญ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๐๑	โซ่พิสัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๐๒	เซกา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๐๓	ปากคาด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๐๔	บึงโขงหลง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๐๕	ศรีวิไล	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๐๖	บึงคล้า	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
				๑๑๙,๐๐๐
<b>๒๗</b>	<b>หนองบัวลำภู</b>	<b>๑๓,๐๐๐</b>	<b>๓,๐๐๐</b>	<b>๑๖,๐๐๐</b>
๓๐๗	เมืองหนองบัวลำภู	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๐๘	นากลาง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๐๙	นาหว้า	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๑๐	โนนสัง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๑๑	ศรีบุญเรือง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๑๒	สุวรรณคูหา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๗๖,๐๐๐
<b>๒๘</b>	<b>ขอนแก่น</b>	<b>๑๘,๐๐๐</b>	<b>๕,๐๐๐</b>	<b>๒๓,๐๐๐</b>
๓๑๓	เมืองขอนแก่น	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๑๔	กระนวน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๑๕	เขาสวนกวาง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๑๖	โคกโพธิ์ไชย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๑๗	ชนบท	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๑๘	ชุมแพ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๑๙	ซำสูง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๒๐	น้ำพอง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๒๑	โนนศิลา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๒๒	บ้านไผ่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๒๓	บ้านฝาง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๒๔	บ้านแฮด	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐



รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๓๒๕	บ้านเปือยน้อย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๒๖	พระยืน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๒๗	พล	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๒๘	ภูผาม่าน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๒๙	ภูเวียง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๓๐	มัญจาคีรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๓๑	แวงน้อย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๓๒	แวงใหญ่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๓๓	เวียงเก่า	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๓๔	สีชมพู	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๓๕	หนองนาคำ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๓๖	หนองเรือ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๓๗	หนองสองห้อง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๓๘	อุบลรัตน์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๒๖๓,๐๐๐
๒๙	อุดรธานี	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๓๓๙	เมืองอุดรธานี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๔๐	กุฉินท	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๔๑	กุดจับ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๔๒	กุมภวาปี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๔๓	ไชยวาน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๔๔	ทุ่งฝน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๔๕	นาูง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๔๖	น้ำโสม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๔๗	โนนสะอาด	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๔๘	บ้านดุง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๔๙	บ้านผือ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๕๐	พิบูลย์รักษ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๕๑	เพ็ญ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๕๒	วังสามหมอ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๕๓	ศรีธาตุ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๕๔	สร้างคอม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๕๕	หนองวัวซอ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๕๖	หนองหาน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๕๗	หนองแสง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๕๘	ประจักษ์ศิลปาคม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๒๐๙,๐๐๐
๓๐	เลย	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๓๕๙	เมืองเลย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๖๐	เชียงคาน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๖๑	ด่านซ้าย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๖๒	ท่าลี่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๖๓	นาด้วง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๖๔	นาแห้ว	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๖๕	ปากชม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๖๖	ผาขาว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๖๗	ภูกระดึง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๖๘	ภูเรือ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐

รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ  
 ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๓๖๙	ภูหลวง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๗๐	วังสะพุง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๗๑	หนองหิน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๗๒	เอราวัณ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๙๗,๐๐๐
๓๑	หนองคาย	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๓๗๓	เมืองหนองคาย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๗๔	ท่าบ่อ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๗๕	เผ่าไร่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๗๖	โพธิ์ตาก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๗๗	โพนพิสัย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๗๘	รัตนวาปี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๗๙	ศรีเชียงใหม่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๘๐	สระใคร	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๘๑	สังคม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
				๑๔๐,๐๐๐
๓๒	มหาสารคาม	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๓๘๒	เมืองมหาสารคาม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๘๓	กันทรวิชัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๘๔	กุฉินารายณ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๘๕	แกดำ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๘๖	โกสุมพิสัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๘๗	ชื่นชม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๘๘	เชียงยืน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๘๙	นาเชือก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๙๐	นาคูน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๙๑	บรบือ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๙๒	พยัคฆภูมิพิสัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๙๓	ยางสีสุราช	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๙๔	วาปีปทุม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๓๙,๐๐๐
๓๓	ร้อยเอ็ด	๑๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๓๙๕	เมืองร้อยเอ็ด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๙๖	เกษตรวิสัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๙๗	จตุรพักตรพิมาน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๙๘	จังหาร	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๓๙๙	เชียงขวัญ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๐๐	ทุ่งเขาหลวง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๐๑	ธวัชบุรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๐๒	ปทุมรัตต์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๐๓	พนมไพร	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๐๔	โพธิ์ชัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๐๕	โพนทราย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๐๖	โพนทอง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๐๗	เมยวดี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๐๘	เมืองสรวง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๐๙	ศรีสมเด็จ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๑๐	สุวรรณภูมิ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐



รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
				๒๐๙,๐๐๐
๔๑๑	เสลภูมิ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๑๒	หนองพอก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๑๓	หนองฮี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๑๔	อาจสามารถ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๒๐๙,๐๐๐
๓๔	กาฬสินธุ์	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๔๑๕	เมืองกาฬสินธุ์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๑๖	กมลาไสย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๑๗	กุฉินารายณ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๑๘	เขาวง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๑๙	คำม่วง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๒๐	ฆ้องชัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๒๑	ดอนจาน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๒๒	ท่าคันโท	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๒๓	นาคู	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๒๔	นามน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๒๕	ยางตลาด	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๒๖	ร่องคำ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๒๗	สมเด็จ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๒๘	สหัสขันธ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๒๙	หนองกุงศรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๓๐	ห้วยผึ้ง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๓๑	ห้วยเม็ก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๓๒	สามชัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๘๔,๐๐๐
๓๕	สกลนคร	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๔๓๓	เมืองสกลนคร	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๓๔	กุศบาก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๓๕	กุสุมาลย์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๓๖	คำตาก้า	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๓๗	โคกศรีสุพรรณ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๓๘	เจริญศิลป์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๓๙	เต่างอย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๔๐	นิคมน้ำอูน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๔๑	บ้านม่วง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๔๒	พรรณานิคม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๔๓	พังโคน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๔๔	โพนนาแก้ว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๔๕	ภูพาน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๔๖	วานรนิวาส	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๔๗	วาริชภูมิ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๔๘	สว่างแดนดิน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๔๙	ส่องดาว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๕๐	อากาศอำนวย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๙๑,๐๐๐
๓๖	นครพนม	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๔๕๑	เมืองนครพนม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๕๒	ท่าอุเทน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐

รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๔๕๓	ธาตุพนม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๕๔	นาแก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๕๕	นาหว้า	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๕๖	บ้านแพง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๕๗	ปลาปาก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๕๘	โพนสวรรค์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๕๙	เรณูนคร	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๖๐	ศรีสงคราม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๖๑	วังยาง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๖๒	นาทม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๕๕,๐๐๐
๓๗	มุกดาหาร	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๔๖๓	เมืองมุกดาหาร	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๖๔	คำชะอี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๖๕	ดงหลวง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๖๖	ดอนตาล	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๖๗	นิคมคำสร้อย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๖๘	หนองสูง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๖๙	ห้วยใหญ่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๙๘,๐๐๐
๓๘	เชียงใหม่	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๔๗๐	เมืองเชียงใหม่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๗๑	จอมทอง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๗๒	เชียงใหม่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๗๓	ไชยปราการ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๗๔	ดอยเต่า	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๗๕	ดอยหล่อ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๗๖	ดอยสะเก็ด	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๗๗	ฝาง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๗๘	พร้าว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๗๙	แม่แจ่ม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๘๐	แม่แตง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๘๑	แม่ริม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๘๒	แม่วาง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๘๓	แม่ฮ่าย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๘๔	แม่อน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๘๕	เวียงแหง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๘๖	สะเมิง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๘๗	สันกำแพง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๘๘	สันทราย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๘๙	สันป่าตอง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๙๐	สารภี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๙๑	หางดง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๙๒	อมก๋อย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๙๓	ฮอด	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๙๔	กัลยาณิวัฒนา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๓๐๒,๐๐๐
๓๙	ลำพูน	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐



รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ  
 ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๔๙๕	เมืองลำพูน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๔๙๖	ทุ่งหัวช้าง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๙๗	บ้านธิ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๙๘	บ้านโฮ้ง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔๙๙	ป่าซาง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๐๐	แม่ทา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๐๑	ลี้	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๐๒	เวียงหนองล่อง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๙๔,๐๐๐
๕๐	ลำปาง	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๕๐๓	เมืองลำปาง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๐๔	เกาะคา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๐๕	งาว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๐๖	แจ้ห่ม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๐๗	เถิน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๐๘	เมืองปาน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๐๙	แม่ทะ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๑๐	แม่พริก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๑๑	แม่เมาะ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๑๒	วังเหนือ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๑๓	สบปราบ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๑๔	เสริมงาม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๑๕	ห้างฉัตร	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๓๙,๐๐๐
๕๑	อุตรดิตถ์	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๕๑๖	เมืองอุตรดิตถ์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๑๗	ตรอน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๑๘	ทองแสนขัน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๑๙	ท่าปลา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๒๐	น้ำปาด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๒๑	บ้านโคก	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๒๒	พิชัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๒๓	พากทำ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๒๔	ลับแล	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๒๒,๐๐๐
๕๒	แพร่	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๕๒๕	เมืองแพร่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๒๖	เด่นชัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๒๗	ร้องกวาง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๒๘	ลอง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๒๙	วังชิ้น	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๓๐	สอง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๓๑	สูงเม่น	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๓๒	หนองม่วงไข่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๙๔,๐๐๐
๕๓	น่าน	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๕๓๓	เมืองน่าน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๓๔	เฉลิมพระเกียรติ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐

## รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๕๓๕	เขียงกลาง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๓๖	ท่าวังผา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๓๗	ทุ่งช้าง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๓๘	น่าน้อย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๓๙	นาหมื่น	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๔๐	บ่อเกลือ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๔๑	บ้านหลวง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๔๒	ปัว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๔๓	ภูเพียง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๔๔	แม่จริม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๔๕	เวียงสา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๔๖	สองแคว	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๔๗	สันติสุข	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๒๐๖,๐๐๐
๕๔	พะเยา	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๕๔๘	เมืองพะเยา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๔๙	จุน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๕๐	เชียงคำ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๕๑	เชียงม่วน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๕๒	ดอกคำใต้	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๕๓	ปง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๕๔	ภูกามยาว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๕๕	ภูซาง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๕๖	แม่ใจ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๒๒,๐๐๐
๕๕	เขียงราย	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๕๕๗	เมืองเขียงราย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๕๘	ขุนตาล	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๕๙	เขียงทอง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๖๐	เขียงแสน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๖๑	เทิง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๖๒	ป่าแดด	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๖๓	พาน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๖๔	แม่จัน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๖๕	แม่ฟ้าหลวง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๖๖	แม่สรวย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๖๗	แม่สาย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๖๘	เวียงแก่น	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๖๙	เวียงชัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๗๐	เวียงป่าเป้า	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๗๑	พญาเม็งราย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๗๒	แม่ลาว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๗๓	ดอยหลวง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๗๔	เวียงเชียงรุ้ง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๒๓๓,๐๐๐
๕๖	แม่ฮ่องสอน	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๕๗๕	เมืองแม่ฮ่องสอน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๗๖	ขุนยวม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐



## รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ

## ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

## โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๕๗๗	ปางมะผ้า	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๗๘	ปาย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๗๙	แม่ลาน้อย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๘๐	แม่สะเรียง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๘๑	สบเมย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
				๑๒๘,๐๐๐
๕๗	นครสวรรค์	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๕๘๒	เมืองนครสวรรค์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๘๓	เก้าเลี้ยว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๘๔	โกรกพระ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๘๕	ชุมตาบง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๘๖	ชุมแสง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๘๗	ตากฟ้า	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๘๘	ตากสิน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๘๙	ท่าตะโก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๙๐	บรรพตพิสัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๙๑	พยุหะคีรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๙๒	ไพศาลี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๙๓	แม่เปิน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๙๔	แม่วงก์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๙๕	ลาดยาว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๙๖	หนองบัว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๖๔,๐๐๐
๕๘	อุทัยธานี	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๕๙๗	เมืองอุทัยธานี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕๙๘	ทัพทัน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๕๙๙	บ้านไร่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๐๐	ลานสัก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๐๑	สว่างอารมณ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๐๒	หนองขาหย่าง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๐๓	หนองฉาง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๐๔	ห้วยคต	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๙๔,๐๐๐
๕๙	กำแพงเพชร	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๖๐๕	เมืองกำแพงเพชร	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๐๖	โกสัมพีนคร	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๐๗	ชาณุวรลักษบุรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๐๘	คลองขลุง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๐๙	คลองลาน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๑๐	ทรายทองวัฒนา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๑๑	โกรงาม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๑๒	บึงสามัคคี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๑๓	ปางศิลาทอง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๑๔	พรานกระต่าย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๑๕	ลานกระบือ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๒๑,๐๐๐
๕๐	ตาก	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๖๑๖	เมืองตาก	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๑๗	ท่าสองยาง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๑๘	บ้านตาก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐

รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ  
 ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๖๑๙	พพระ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๒๐	แม่ระมาด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๒๑	แม่สอด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๒๒	สามเงา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๒๓	อุ้มผาง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๒๔	วังเจ้า	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๔๐,๐๐๐
๕๑	สุโขทัย	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๖๒๕	เมืองสุโขทัย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๒๖	กงไกรลาศ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๒๗	คีรีมาศ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๒๘	ทุ่งเสลี่ยม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๒๙	บ้านด่านลานหอย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๓๐	ศรีนคร	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๓๑	ศรีสัชชนาลัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๓๒	ศรีสำโรง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๓๓	สวรรคโลก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๐๓,๐๐๐
๕๒	พิษณุโลก	๑,๓๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๖๓๔	เมืองพิษณุโลก	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๓๕	ชาติตระการ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๓๖	นครไทย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๓๗	เนินมะปราง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๓๘	บางกระพุ่ม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๓๙	บางระกำ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๔๐	พรหมพิราม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๔๑	วังทอง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๔๒	วัดโบสถ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๐๙,๐๐๐
๕๓	พิจิตร	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๖๔๓	เมืองพิจิตร	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๔๔	ดงเจริญ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๔๕	ตะพานหิน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๔๖	ทับศ้อ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๔๗	บางมูลนาก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๔๘	บึงนาราง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๔๙	โพทะเล	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๕๐	โพธิ์ประทับช้าง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๕๑	วชิรบำรุง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๕๒	วังทรายพูน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๕๓	สากเหล็ก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๕๔	สามง่าม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๓๖,๐๐๐
๕๔	เพชรบูรณ์	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๖๕๕	เมืองเพชรบูรณ์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๕๖	เขาค้อ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๕๗	ชนแดน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๕๘	น้ำหนาว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐



## รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๖๕๙	บึงสามพัน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๖๐	วังโป่ง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๖๑	วิเชียรบุรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๖๒	ศรีเทพ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๖๓	หนองไผ่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๖๔	หล่มเก่า	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๖๕	หล่มสัก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๒๑,๐๐๐
๕๕	ราชบุรี	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๖๖๖	เมืองราชบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๖๗	จอมบึง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๖๘	ดำเนินสะดวก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๖๙	บางแพ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๗๐	บ้านคา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๗๑	บ้านโป่ง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๗๒	ปากท่อ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๗๓	โพธาราม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๗๔	วัดเพลง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๗๕	สวนผึ้ง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
				๑๓๗,๐๐๐
๕๖	กาญจนบุรี	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๖๗๖	เมืองกาญจนบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๗๗	ด่านมะขามเตี้ย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๗๘	ทองผาภูมิ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๗๙	ท่ามะม่วง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๘๐	ท่ามะกา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๘๑	ไทรโยค	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๘๒	บ่อพลอย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๘๓	พนมทวน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๘๔	เลาขวัญ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๘๕	ศรีสวัสดิ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๘๖	สังขละบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๘๗	หนองปรือ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๘๘	ห้วยกระเจา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๗๐,๐๐๐
๕๗	สุพรรณบุรี	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๖๘๙	เมืองสุพรรณบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๙๐	ดอนเจดีย์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๙๑	ด่านช้าง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๙๒	เดิมบางนางบวช	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๙๓	บางปลาม้า	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๙๔	ศรีประจันต์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๙๕	สองพี่น้อง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๙๖	สามชุก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๙๗	หนองหญ้าไซ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๖๙๘	อู่ทอง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๑๒,๐๐๐
๕๘	นครปฐม	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐

รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)			
๖๙๙	เมืองนครปฐม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๐๐	บางเลน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๗๐๑	ดอนตูม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๗๐๒	สามพราน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๐๓	นครชัยศรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๐๔	กำแพงแสน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๐๕	พุทธมณฑล	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
				๑๑๖,๐๐๐	
๕๙	สมุทรสาคร	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๗๐๖	เมืองสมุทรสาคร	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๐๗	กระทุ่มแบน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๐๘	บ้านแพ้ว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
				๖๒,๐๐๐	
๖๐	สมุทรสงคราม	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๗๐๙	เมืองสมุทรสงคราม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๑๐	บางคนที	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๗๑๑	อัมพวา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
				๖๒,๐๐๐	
๖๑	เพชรบุรี	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๗๑๒	เมืองเพชรบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๑๓	แก่งกระจาน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๑๔	เขาย้อย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๗๑๕	ชะอำ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๑๖	ท่ายาง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๑๗	บ้านลาด	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๗๑๘	บ้านแหลม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๗๑๙	หนองหญ้าปล้อง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
				๑๒๕,๐๐๐	
๖๒	ประจวบคีรีขันธ์	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๗๒๐	เมืองประจวบคีรีขันธ์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๒๑	กุยบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๒๒	ทับสะแก	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๒๓	บางสะพาน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๒๔	บางสะพานน้อย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๒๕	ปราณบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๒๖	หัวหิน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๒๗	สามร้อยยอด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
				๑๔๓,๐๐๐	
๖๓	นครศรีธรรมราช	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๗๒๘	เมืองนครศรีธรรมราช	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๒๙	ขนอม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๓๐	ฉวาง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๗๓๑	ชะอวด	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๗๓๒	เชียรใหญ่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๗๓๓	ท่าศาลา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗๓๔	ทุ่งใหญ่	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๗๓๕	ทุ่งสง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๗๓๖	พระพรหม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	



รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ  
 ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๗๓๗	นาบอน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๓๘	บางขัน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๓๙	ปากพนัง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๔๐	พรหมคีรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๔๑	พิปูน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๔๒	ร่อนพิบูลย์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๔๓	ลานสกา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๔๔	สิชล	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๔๕	หัวไทร	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๔๖	จุฬาภรณ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๔๗	นบพิตำ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๔๘	ช้างกลาง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๔๙	ถ้ำพรรณรา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๕๐	เฉลิมพระเกียรติ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๒๖๖,๐๐๐
๖๔	กระบี่	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๗๕๑	เมืองกระบี่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๕๒	เกาะลันตา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๕๓	เขาพนม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๕๔	คลองท่อม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๕๕	ปลายพระยา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๕๖	ลำทับ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๕๗	เหนือคลอง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๕๘	อ่าวลึก	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
				๑๓๕,๐๐๐
๖๕	พังงา	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๗๕๙	เมืองพังงา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๖๐	กะปง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๖๑	เกาะยาว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๖๒	คุระบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๖๓	ตะกั่วทุ่ง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๖๔	ตะกั่วป่า	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๖๕	ทับปุด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๖๖	ท้ายเหมือง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
				๑๓๑,๐๐๐
๖๖	ภูเก็ต	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๗๖๗	เมืองภูเก็ต	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๖๘	กะทู้	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๖๙	ถลาง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
				๖๘,๐๐๐
๖๗	สุราษฎร์ธานี	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๗๗๐	เมืองสุราษฎร์ธานี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๗๑	กาญจนดิษฐ์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๗๒	เกาะพะงัน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๗๓	เกาะสมุย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๗๔	คีรีรัฐนิคม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๗๕	เคียนซา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๗๖	ชัยบุรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐

รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ  
 ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๗๗๗	ไชยา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๗๘	คอนสัก	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๗๙	ท่าฉาง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๘๐	ท่าชนะ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๘๑	บ้านตาขุน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๘๒	บ้านนาเดิม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๘๓	บ้านนาสาร	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๘๔	พนม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๘๕	พระแสง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๘๖	พุนพิณ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๘๗	วิภาวดี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๘๘	เวียงสระ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๒๔๘,๐๐๐
๖๘	ระนอง	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๗๘๙	เมืองระนอง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๙๐	กระบุรี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๙๑	กะเปอร์	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๙๒	ละอุ่น	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๙๓	สุขสำราญ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
				๙๘,๐๐๐
๖๙	ชุมพร	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๗๙๔	เมืองชุมพร	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๙๕	ท่าแซะ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๙๖	ทุ่งตะโก	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๙๗	ปะทิว	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๗๙๘	พะโต๊ะ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๗๙๙	ละแม	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๐๐	สวี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๐๑	หลังสวน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
				๑๓๗,๐๐๐
๗๐	สงขลา	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๘๐๒	เมืองสงขลา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๐๓	กระแสสินธุ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๐๔	ควนเนียง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๐๕	จะนะ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๐๖	เทพา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๐๗	นาทวี	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๐๘	นาหม่อม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๐๙	บางกล่ำ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๑๐	ระโนด	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๑๑	รัตภูมิ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๑๒	สติงพระ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๑๓	สะเดา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๑๔	สะบ้าย้อย	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๑๕	สิงหนคร	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๑๖	หาดใหญ่	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๑๗	คลองหอยโข่ง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๒๒๗,๐๐๐



รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)		
๗๑	สตูล	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๘๑๘	เมืองสตูล	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๑๙	ควนกาหลง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๒๐	ควนโดน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๒๑	ท่าแพ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๒๒	ทุ่งหว้า	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๒๓	ละงู	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๒๔	มะนัง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๑๖,๐๐๐
๗๒	ตรัง	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๘๒๕	เมืองตรัง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๒๖	กันตัง	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๒๗	ปะเหลียน	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๒๘	ย่านตาขาว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๒๙	รัชฎา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๓๐	สิเกา	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๓๑	ห้วยยอด	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๓๒	วังวิเศษ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๓๓	หาดสำราญ	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๘๓๔	นาโยง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๔๓,๐๐๐
๗๓	พัทลุง	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๘๓๕	เมืองพัทลุง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๓๖	กงหรา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๓๗	เขาชัยสน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๓๘	บางแก้ว	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๓๙	ตะโหมด	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๔๐	ควนขนุน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๔๑	ศรีนครินทร์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๔๒	ศรีบรรพต	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๔๓	ป่าพะยอม	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๔๔	ปากพะยูน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๔๕	ป่าบอน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๑๕,๐๐๐
๗๔	ปัตตานี	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๘๔๖	เมืองปัตตานี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๔๗	กะพ้อ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๔๘	โคกโพธิ์	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๔๙	ทุ่งยางแดง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๕๐	ปะนาเระ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๕๑	มายอ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๕๒	แม่ลาน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๕๓	ไม้แก่น	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๕๔	ยะรัง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๕๕	ยะหริ่ง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๕๖	สายบุรี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
๘๕๗	หนองจิก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐
				๑๒๔,๐๐๐

รายละเอียดบัญชีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ					
ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒					
โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง					
ลำดับ	รายชื่อจังหวัด-อำเภอ(เป้าหมาย)	จำนวนงบประมาณ (ถ้าจ่ายได้ทุกรายการในงบดำเนินงาน)			
๗๕	ยะลา	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	
๘๕๘	เมืองยะลา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๕๙	กรงปินัง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๖๐	กาบัง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๖๑	ธารโต	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๖๒	บันนังสตา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๖๓	เบตง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๖๔	ยะหา	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๖๕	รามัน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
					๘๘,๐๐๐
๗๖	นราธิวาส	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	
๘๖๖	เมืองนราธิวาส	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๖๗	เจาะไอร้อง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๖๘	จะนะ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๖๙	ตากใบ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๗๐	บาเจาะ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๗๑	ยี่งอ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๗๒	ระแงะ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๗๓	รือเสาะ	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๗๔	แว้ง	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๗๕	ศรีสาคร	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๗๖	สุคิริน	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๗๗	สุโหงโกลก	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๘๗๘	สุโหงปาดี	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐	
					๑๓๓,๐๐๐
	งบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้				๑๑,๑๒๐,๐๐๐



แบบโอนจัดสรรงบประมาณ

แบบ งป. 1

เลขที่ส่งออก : 789 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 หน้าที่ 1 จาก 9

โอนออก

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน รายการ : ค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ

ผลผลิตที่ : 1500305038 รหัสกิจกรรม : 150031000N2057  
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

โอนเข้า

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน รายการ : ค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ

ผลผลิตที่ : 1500305038 รหัสกิจกรรม : 15003xxxxN2057  
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

คำอธิบายรายการ (โดยสังเขป) สน.สก. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการการขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง และที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 878 อำเภอ เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ

ลำดับที่	จังหวัด	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ ที่อนุมัติเงินประจำงวด	รหัสงบประมาณ ที่ใช้ในการเบิกจ่าย	รายการผูกพัน งบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน
	ส่วนกลาง	-	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1000	1500300000	1,049,000.00
1	สมุทรปราการ	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1100	1500300015	113,000.00
2	นนทบุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1200	1500300016	107,000.00
3	ปทุมธานี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1300	1500300017	110,000.00
4	พระนครศรีอยุธยา	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1400	1500300018	185,000.00
5	อ่างทอง	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1500	1500300019	85,000.00
6	ลพบุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1600	1500300020	121,000.00
7	สิงห์บุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1700	1500300021	76,000.00
8	ชัยนาท	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1800	1500300022	94,000.00
9	สระบุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1900	1500300023	158,000.00

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมาย การดำเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเพียงพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ .....

(นายเกรียงศักดิ์ แมนศรี)

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการปกครอง

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ .....

(นางสาวอรรณณ อุณหะ)

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงบประมาณส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

### แบบโอนจัดสรรงบประมาณ

เลขที่ส่งออก : 789      ลงวันที่ **17 ต.ค. 2561**      ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20      หน้าที่ 1 จาก 9

โอนออก

แผนงาน : บูรณาการจัดทำปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์      รหัสกิจกรรม : 150031000N2057

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน      ใ้สอยและวัสดุ      กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

โอนเข้า      โอบเชา      ผลผลิตที่ : 1500305038      รหัสกิจกรรม : 15003xxxxN2057

แผนงาน : บูรณาการจัดทำปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์      กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน      ใ้สอยและวัสดุ      ผลผลิตที่ : 1500305038      รหัสกิจกรรม : 15003xxxxN2057

โอนเข้า      โอบเชา      กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์      ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง

คำอธิบายรายการ (โดยสังเขป)      สนม.สค. โอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการการขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์      และที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 878 อำเภอ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยง ค่าใ้สอย และค่าวัสดุ

ลำดับที่	จังหวัด	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ ที่อนุมัติเงินประจำปี	รหัสงบประมาณ ที่ใช้ในการเบิกจ่าย	รายการผูกพัน งบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน
1	สมุทรปราการ	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1100	1500300015	113,000.00
2	นนทบุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1200	1500300016	107,000.00
3	ปทุมธานี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1300	1500300017	110,000.00
4	พระนครศรีอยุธยา	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1400	1500300018	185,000.00
5	อ่างทอง	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1500	1500300019	85,000.00
6	สุพรรณบุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1600	1500300020	121,000.00
7	สิงห์บุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1700	1500300021	76,000.00
8	ชัยนาท	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1800	1500300022	94,000.00
9	สระบุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1900	1500300023	158,000.00

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมาย การดำเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่กำหนดไว้ และมีเงินประจํางวดเพียงพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ .....  
(นายเกียรติศักดิ์ แม่นศรี)

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ .....  
(นางสาวอรุณ อุณหะ)

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ รักษาราชการแทน      หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงบอํานวยการตามกฎหมาย      ผู้อำนวยการแทน  
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน      ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน      ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  
อธิบดีกรมการปกครอง



### แบบโอนเงินสดสรุบบประมาณ

เลขที่ส่งออก : 789

ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20

หน้าที่ 2 จาก 9

#### โอนออก

แผนงาน : งบประมาณการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 150031000N2057

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

รายการ : ค่าตอบแทน ไซสอยและวัสดุ

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

#### โอนเข้า

แผนงาน : งบประมาณการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 15003xxxxN2057

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

รายการ : ค่าตอบแทน ไซสอยและวัสดุ

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

คำอธิบายรายการ (โดยสังเขป)

สน.สก. โอนเงินสดสรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการการขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง และที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 878 อำเภอ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ไซสอย และค่าวัสดุ

ลำดับที่	จังหวัด	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ ที่อนุมัติเงินประจำงวด	รหัสงบประมาณ ที่ใช้ในการเบิกจ่าย	รายการผูกพัน งบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับประมาณ	จำนวนเงิน
10	สวญกลาง	-	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1000	1500300000	1,349,000.00
	ชลบุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p2000	1500300024	176,000.00
11	ระยอง	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p2100	1500300025	125,000.00
12	จันทบุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p2200	1500300026	155,000.00
13	ตราด	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p2300	1500300027	122,000.00
14	ฉะเชิงเทรา	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p2400	1500300028	152,000.00
15	ปราจีนบุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p2500	1500300029	104,000.00
16	นครนายก	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p2600	1500300030	58,000.00
17	สระแก้ว	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p2700	1500300031	134,000.00
18	นครราชสีมา	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p3000	1500300032	323,000.00

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมาย การดำเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเพียงพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ .....

(นายเกียรติศักดิ์ แม่นศรี)

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ รักษาการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ .....

(นางสาวอรุณ อุณหะ)

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงบประมาณส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

## แบบโอนจัดสรรงบประมาณ

เลขที่ส่งออก : 789

ลงวันที่ / 7 ต.ค. 2561

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20

หน้าที่ 3 จาก 9

## โอนออก

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

รายการ : ค่าตอบแทน ไซ้สอยและวัสดุ

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 150031000N2057

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

## โอนเข้า

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

รายการ : ค่าตอบแทน ไซ้สอยและวัสดุ

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 15003xxxxN2057

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

คำอธิบายรายการ (โดยสังเขป)

สน.สก. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการการขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง และที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 878 อำเภอ เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าไซ้สอย และค่าวัสดุ

ลำดับที่	จังหวัด	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ ที่อนุมัติเงินประจำงวด	รหัสงบประมาณ ที่ใช้ในการเบิกจ่าย	รายการผูกพัน งบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน
	ส่วนกลาง	-	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1000	1500300000	1,563,000.00
19	บุรีรัมย์	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p3100	1500300033	242,000.00
20	สุรินทร์	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p3200	1500300034	200,000.00
21	ศรีสะเกษ	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p3300	1500300035	245,000.00
22	อุบลราชธานี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p3400	1500300036	314,000.00
23	ยโสธร	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p3500	1500300037	103,000.00
24	ชัยภูมิ	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p3600	1500300038	166,000.00
25	อำนาจเจริญ	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p3700	1500300039	98,000.00
26	บึงกาฬ	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p3800	1500300104	119,000.00
27	หนองบัวลำภู	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p3900	1500300040	76,000.00

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมาย การดำเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเพียงพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ .....

(นายเกรียงศักดิ์ แมนศรี)

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ .....

(นางสาวอรรณณ อุณหะ)

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงบอำนาจการส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน



แบบโอนจัดสรรงบประมาณ

แบบ สป. 1

เลขที่ส่งออก : 789

ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20

หน้าที่ 4 จาก 9

โอนออก

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 150031000N2057

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

รายการ : ค่าตอบแทน ไข่อ้อยและวัสดุ

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

โอนเข้า

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 15003xxxN2057

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

รายการ : ค่าตอบแทน ไข่อ้อยและวัสดุ

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

คำอธิบายรายการ (โดยสังเขป)

สน.สก. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการการขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง และที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 878 อำเภอ เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าไข่อ้อย และค่าวัสดุ

ลำดับที่	จังหวัด	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ ที่อนุมัติเงินประจำงวด	รหัสงบประมาณ ที่ใช้ในการเบิกจ่าย	รายการผูกพัน งบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน
	ส่วนกลาง	-	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1000	1500300000	1,687,000.00
28	ขอนแก่น	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p4000	1500300041	263,000.00
29	อุดรธานี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p4100	1500300042	209,000.00
30	เลย	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p4200	1500300043	197,000.00
31	หนองคาย	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p4300	1500300044	140,000.00
32	มหาสารคาม	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p4400	1500300045	139,000.00
33	ร้อยเอ็ด	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p4500	1500300046	209,000.00
34	กาฬสินธุ์	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p4600	1500300047	184,000.00
35	สกลนคร	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p4700	1500300048	191,000.00
36	นครพนม	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p4800	1500300049	155,000.00

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมาย การดำเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเพียงพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ .....

(นายเกรียงศักดิ์ แมนศรี)

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ .....

(นางสาวอรรณณ อุ่มพะ)

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงบประมาณส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

## แบบโอนจัดสรรงบประมาณ

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20

หน้าที่ 5 จาก 9

เลขที่ส่งออก : 789

ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561

## โอนออก

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

รายการ : ค่าตอบแทน ไซสอยและวัสดุ

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 150031000N2057

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

## โอนเข้า

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

รายการ : ค่าตอบแทน ไซสอยและวัสดุ

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 15003xxxN2057

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

คำอธิบายรายการ (โดยสังเขป) สน.สก. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการการขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง และที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 878 อำเภอ เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าไซสอย และค่าวัสดุ

ลำดับที่	จังหวัด	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ ที่อนุมัติเงินประจำงวด	รหัสงบประมาณ ที่ใช้ในการเบิกจ่าย	รายการผูกพัน งบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน
	ส่วนกลาง	-	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1000	1500300000	1,410,000.00
37	มุกดาหาร	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p4900	1500300050	98,000.00
38	เชียงใหม่	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p5000	1500300051	302,000.00
39	ลำพูน	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p5100	1500300052	94,000.00
40	ลำปาง	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p5200	1500300053	139,000.00
41	อุดรธานี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p5300	1500300054	122,000.00
42	แพร่	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p5400	1500300055	94,000.00
43	น่าน	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p5500	1500300056	206,000.00
44	พะเยา	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p5600	1500300057	122,000.00
45	เชียงราย	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p5700	1500300058	233,000.00

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมาย การดำเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเพียงพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ .....

(นายเกรียงศักดิ์ แมนศรี)

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ .....

(นางสาวอรพรรณ อุณหะ)

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงบประมาณส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน



## แบบโอนจัดสรรงบประมาณ

เลขที่ส่งออก : 789 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 หน้าที่ 6 จาก 9

## โอนออก

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 150031000N2057

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

รายการ : ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

## โอนเข้า

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 15003xxxN2057

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

รายการ : ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

คำอธิบายรายการ (โดยสังเขป)

สน.สก. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการการขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง และที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 878 อำเภอ เพื่อเป็นค่าเบี่ยเลี้ยง คาใช้น้อย และค่าวัสดุ

ลำดับที่	จังหวัด	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ ที่อนุมัติเงินประจำงวด	รหัสงบประมาณ ที่ใช้ในการเบิกจ่าย	รายการผูกพัน งบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน
	ส่วนกลาง	-	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1000	1500300000	1,116,000.00
46	เมือสงสอน	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p5800	1500300059	128,000.00
47	นครสวรรค์	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p6000	1500300060	164,000.00
48	อุทัยธานี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p6100	1500300061	94,000.00
49	กำแพงเพชร	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p6200	1500300062	121,000.00
50	ตาก	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p6300	1500300063	140,000.00
51	สุโขทัย	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p6400	1500300064	103,000.00
52	พิษณุโลก	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p6500	1500300065	109,000.00
53	พิจิตร	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p6600	1500300066	136,000.00
54	เพชรบูรณ์	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p6700	1500300067	121,000.00

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมาย การดำเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเพียงพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ .....

(นายเกรียงศักดิ์ แมนศรี)

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ .....

(นางสาวอรพรรณ อุณห)

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงบประมาณส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

## แบบโอนจัดสรรงบประมาณ

เลขที่ส่งออก : 789

ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20

หน้าที่ 7 จาก 9

โอนออก

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 150031000N2057

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

โอนเข้า

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 15003xxxxN2057

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

รายการ : ค่าตอบแทน ใ้ส่วยและวัสดุ

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

คำอธิบายรายการ (โดยสังเขป)

สน.สค. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการการขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง และที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 878 อำเภอ เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ

ลำดับที่	จังหวัด	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ ที่อนุมัติเงินประจำงวด	รหัสงบประมาณ ที่ใช้ในการเบิกจ่าย	รายการผูกพัน งบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน
	สวณกลาง	-	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1000	1500300000	1,193,000.00
55	ราชบุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p7000	1500300068	137,000.00
56	กาญจนบุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p7100	1500300069	170,000.00
57	สุพรรณบุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p7200	1500300070	112,000.00
58	นครปฐม	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p7300	1500300071	116,000.00
59	สมุทรสาคร	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p7400	1500300072	62,000.00
60	สมุทรสงคราม	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p7500	1500300073	62,000.00
61	เพชรบุรี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p7600	1500300074	125,000.00
62	ประจวบคีรีขันธ์	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p7700	1500300075	143,000.00
63	นครศรีธรรมราช	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p8000	1500300076	266,000.00

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมาย การดำเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเพียงพอที่จะโอนไป

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเกียรติศักดิ์ แมนศรี)

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ รักษาการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

(นางสาวอรุณ อุณหะ)

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงบประมาณอาวุโสภาค ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน



## แบบโอนจัดสรรงบประมาณ

เลขที่ส่งออก : 789 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 หน้าที่ 8 จาก 9

## โอนออก

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 150031000N2057

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

รายการ : ค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

## โอนเข้า

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 15003xxxN2057

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

รายการ : ค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

คำอธิบายรายการ (โดยสังเขป)

สน.สก. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการการขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง และที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 878 อำเภอ เพื่อเป็นค่าเบี่ยเลี้ยง ค่าไข้อย และค่าวัสดุ

ลำดับที่	จังหวัด	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ ที่อนุมัติเงินประจำงวด	รหัสงบประมาณ ที่ใช้ในการเบิกจ่าย	รายการผูกพัน งบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน
	ส่วนกลาง	-	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1000	1500300000	1,293,000.00
64	กระบี่	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p8100	1500300077	125,000.00
65	พังงา	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p8200	1500300078	131,000.00
66	ภูเก็ต	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p8300	1500300079	68,000.00
67	สุราษฎร์ธานี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p8400	1500300080	248,000.00
68	ระนอง	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p8500	1500300081	98,000.00
69	ชุมพร	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p8600	1500300082	137,000.00
70	สงขลา	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p9000	1500300083	227,000.00
71	สตูล	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p9100	1500300084	116,000.00
72	ตรัง	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p9200	1500300085	143,000.00

ขอรับรองว่าโอนเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมาย การดำเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเพียงพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ .....

(นายเกรียงศักดิ์ แม่นศรี)

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการปกครอง

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ .....

(นางสาวอรพรรณ อุณหะ)

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงบประมาณส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

แบบโอนจัดสรรงบประมาณ

เลขที่ส่งออก : 789

ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20

หน้าที่ 9 จาก 9

โอนออก

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 150031000N2057

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน ใ้ส่สอยและวัสดุ

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

โอนเข้า

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ผลผลิตที่ : 1500305038

รหัสกิจกรรม : 15003xxxxN2057

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน ใ้ส่สอยและวัสดุ

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง

คำอธิบายรายการ (โดยสังเขป)

สน.สก. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง และที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 878 อำเภอ เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใ้ส่สอย และค่าวัสดุ

ลำดับที่	จังหวัด	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ ที่อนุมัติเงินประจำงวด	รหัสงบประมาณ ที่ใช้ในการเบิกจ่าย	รายการผูกพัน งบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน
73	พฤษภาคม	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p1000	1500300000	460,000.00
74	ปัตตานี	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p9300	1500300086	115,000.00
75	ยะลา	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p9400	1500300087	124,000.00
76	นราธิวาส	+	6211200	1500305038000000	1500305038000000	5000	p9500	1500300088	88,000.00
						5000	p9600	1500300089	133,000.00

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมาย การดำเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเพียงพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ .....

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ .....

(นายเกียรติศักดิ์ แมนศรี)

(นางสาวอรุณ อุณหะ)

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงบอำนาจการควบคุมภาค ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

อธิบดีกรมการปกครอง